

VUFO-NGO RESOURCE CENTRE

Vietnam Union of Friendship Organizations – Non-Governmental Organizations

La Thanh Hotel, F1 Building, 218 Doi Can, Hanoi, Vietnam

Phone: +84 4 3832 8570; Fax: +84 4 3832 8611

Email: info@ngocentre.org.vn; Website: www.ngocentre.org.vn

THƯ MỜI

Kính gửi: :

Chủ đề: Chia sẻ những phát hiện trong hai nghiên cứu mới nhất của Oxfam về những mô hình giảm nghèo và vai trò của thể chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam hiện có rất nhiều chương trình giảm nghèo được thực hiện tại các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt những xã và huyện đặc biệt khó khăn. Mặc dù vẫn còn những khó khăn và thách thức nhưng cũng có một số mô hình giảm nghèo thành công tại cộng đồng dân tộc thiểu số.

Trong bối cảnh đó, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và tổ chức Oxfam đã phối kết hợp với các tổ chức đối tác địa phương tiến hành 02 nghiên cứu về **“Các mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam”** (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Giang, Nghệ An và Đắk Nông) và **“Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam”** (Nghiên cứu trường hợp tại Điện Biên, Quảng Trị, Đắk Lắk và Trà Vinh)

Hai nghiên cứu trên nhằm đánh giá các mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình, nơi các chương trình giảm nghèo đã đạt được những kết quả ban đầu và điều kiện sống của người dân địa phương tốt hơn những vùng/hộ gia đình khác có cùng đặc điểm trong vòng 5 năm qua (2008-2012); và nhằm đánh giá vai trò của thiết chế thôn bản trong việc nâng cao điều kiện sống và giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình; đồng thời đưa ra những khuyến nghị về chính sách.

Nhóm công tác về Dân tộc thiểu số (EMWG) trân trọng kính mời quý anh/chị tới tham dự buổi chia sẻ về những phát hiện của 02 nghiên cứu này của tổ chức Oxfam và AAV.

Buổi chia sẻ sẽ diễn ra từ **9:00-12:00** ngày **15/8/2013**, tại Phòng họp, Trung tâm Dữ liệu các tổ chức phi chính phủ (NGO Resource Centre), Tòa nhà F1, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung buổi chia sẻ sẽ được trình bày bằng tiếng Việt. Buổi chia sẻ sẽ cung cấp phiên dịch tiếng Anh theo yêu cầu của đại biểu. Xin khẳng định sự tham gia của quý đại biểu cho Điều phối viên Nhóm EMWG qua địa chỉ email: emwg@ngocentre.org.vn hoặc qua số điện thoại: 04 3 8328570 trước 17h, ngày **10/8/2013**.

Nhóm EMWG hy vọng được đón tiếp quý đại biểu tại buổi chia sẻ

Trân trọng,
Thay mặt nhóm EMWG,,



Bert Maerten
Chủ tịch nhóm EMWG